



ที่ CS 11/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

เรื่อง การลงทุนโดยบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ในบริษัทเครื่องดื่ม  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท Oventure Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท โอสดสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ร้อยละ 100 เข้าลงทุนในบริษัท Basecamp Brews Limited ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในสหราชอาณาจักร (“BCB”) (“การลงทุนในสหราชอาณาจักร”) โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน หรือรองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการเจรจาข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ ทั้งนี้ การลงทุนในสหราชอาณาจักรนี้มีวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทฯ

การลงทุนในสหราชอาณาจักรจะมีเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 10,400,000 (สิบล้านสี่แสน ปอนด์สเตอร์ลิง (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 434,409,040<sup>1</sup> บาท) โดยบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนในบริษัท Oventure Pte. Ltd และบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนดังกล่าวเข้าซื้อหุ้นของ BCB จำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 26 ของหุ้นทั้งหมดของ BCB (แบ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้นใหม่จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 และเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกินร้อยละ 6 ของหุ้นทั้งหมดของ BCB)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาอันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในสหราชอาณาจักร (“สัญญาการลงทุน”) กับ BCB และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและ ณ ขณะนี้ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดของ BCB และบริษัทฯ มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจำนวน 1 คน จากกรรมการทั้งหมด 3 คนของ BCB ตามสัญญาการลงทุน สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 6 บริษัทฯ จะลงทุนเพื่อซื้อหุ้นใน BCB ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติข้างต้นอีกภายในปี 2563 โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ณ ปัจจุบัน BCB จะมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังทำรายการ ดังนี้

<sup>1</sup> คำนวณโดยอ้างอิงอัตราขายเฉลี่ยประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อ 41.7701 บาท

ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการ
	จำนวนร้อยละ	จำนวนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นก่อตั้งบริษัท 1 ราย	90.23	73.20
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จำนวน 6 ราย	9.77	6.80
Oventure Pte. Ltd.	-	20.00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

การลงทุนในสหราชอาณาจักรถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

การลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดย มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 2.84 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และหากรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะคิดเป็นร้อยละ 3.45 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

BCB รวมถึงผู้รับประโยชน์ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ BCB (Ultimate Shareholder) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ขอแสดงความนับถือ

นางวรรณิภา ภัคดีบุตร

กรรมการผู้จัดการใหญ่